



# สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>แจ้งกำหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดออกเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. โดยรถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย สำหรับการเรียนเชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษนั้น เนื่องจากท่านติดภารกิจไม่สามารถมาบรรยายได้ จึงเรียนเชิญ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการบริหาร สมศ. และอดีตนายกกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุดมศึกษาสมัยใหม่”</p> <p>นอกจากนี้ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้มีความสำคัญ จึงขอให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเริ่มต้นสมัยวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามโอกาสที่เหมาะสม</p>	มติที่ประชุมที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. อธิการบดีขอลาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น</li><li>2. การดำเนินการจัดทำ Kasetsart Journal</li><li>3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2552</li><li>4. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย รางวัลวิจัย รางวัลวิจัยดีเด่น ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</li></ol>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		5. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2548-2552 6. สรุปผลการดำเนินการเปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 7. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8. สรุปข้อมูลทุนวิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรให้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9. กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ของ สมศ. (พ.ศ. 2554 - 2558) 10. สรุปพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 11. รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 3 ปี (1 มีนาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2552) ของงานด้านบริการวิชาการ 12. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และหน่วยงานได้มอบของขวัญปีใหม่ 2553 ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
3	รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน	ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีสามมิติ	<p>ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายและมีข้อซักถามในประเด็นข้อขัดข้องในการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ รวมถึงความเป็นไปได้ ในความสำเร็จของระบบที่ใช้งานจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ดำเนินงานงบประมาณ ระยะที่สองดำเนินงานพัสดุ และระยะที่สามด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคหรือการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองคลังซึ่งเป็นผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะเดียวกันในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงิน ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลทุกสาขาได้ตามปกติ</p> <p>ที่ประชุม ได้ให้ความเห็นว่าเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลรายงาน</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)			การเงินเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเนื่องจากการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติมีความสำคัญและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนด้านการบริหารงบประมาณจึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการจัดทำโปรแกรมระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจน
4	วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติรวมการบริหาร โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติให้รวมการบริหาร โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ตามเสนอ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนประกาศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินเรื่องที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น เรื่องใดก็ตามที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ขอให้ที่ประชุมคณบดีดูแลและกำกับการดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง โปร่งใสและชัดเจน
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2555	เห็นชอบ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรจัดทำสรุปในรูปแบบของกราฟเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนฯ เดิม และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ควรสรุปตารางแสดงข้อมูลแผนงานสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานวิจัยและบริการวิชาการเปรียบเทียบกับกรอบของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนการดำเนินงานตามการเลือกกลุ่มสถาบันเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนการดำเนินงานภายใต้ทุนวิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง โดยในแต่ละส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่น ซึ่งจะสามารถชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงานมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)		การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์สุรพล ภัทรนคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 อัตราเลขที่ 754 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร์	เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประภารัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวนศาสตร์ สืบต่อจาก อาจารย์ดำรงศรี ศรีพระราม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
		ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2552 ดังนี้ สหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไต้หวัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น			
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด กำแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2551			
6	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม (ปีงบประมาณ 2554 - 2558)	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ก สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกลุ่ม ก ซึ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเกณฑ์การประเมิน จึงควรเร่งรัดให้วิทยาเขตภูมิภาค โดยเฉพาะวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เน้นการทำวิจัยและเปิดสอนในระดับปริญญาเอก รวมถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์เสนอขอตำแหน่งวิชาการเพิ่มมากขึ้น

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)			2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำวิทยาเขตจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางบางส่วน
7	สภามหาวิทยาลัย	รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 1 ปี (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)	เห็นชอบและเพื่อให้การจัดทำสรุปรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครอบคลุมทุกประเด็น จึงขอให้กรรมการทุกท่านนำไปพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้หน้าเรื่องนี้ไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการประเมินตนเองฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามวิธีการประเมินเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตามขั้นตอนต่อไป
8	วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดูแลศูนย์ฯ โดยตรงแยกจากส่วนกลางกองธุรการ (กำแพงแสน) และจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าในระบบการดำเนินงานของศูนย์หนังสืออื่น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแบบการดำเนินงานของศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9	คณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวม 12 ราย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 1 รายตามเสนอ 2. รับทราบผลการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ผ่าน จำนวน 2 ราย
10	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ	การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน	เห็นชอบ และมีความเห็นว่าสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถทางภาษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงวารสารวิชาการทางด้านที่เปิดสอนที่วิทยาเขตฯ เพื่อให้ทันวิจัยใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยได้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)		รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ และมีข้อสังเกตว่าปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการติดตามประเมินผลครั้งต่อไปควรนำข้อมูลจำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
11	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
12	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 5 รายวิชา	
13	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 8 รายวิชา	
14	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชา 240551 สัมมนา เป็นรายวิชา 01240551 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri